



Thai Reth
 Circulation: 800,000
 Ad Rate: 2,200

ไทยรัฐ

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22773

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 13

Col.Inch: 40.10 **Ad Value:** 88,220

PRValue (x3): 264,660

ศิลปิน: สีส

หัวข้อข่าว: ส่งจิตแพทย์ พิสูจน์อาการ แม่ปู้กใจยักษ์

ส่งจิตแพทย์ พิสูจน์อาการ แม่ปู้กใจยักษ์

ตำรวจกองปราบฯ เตรียม ประสานจัดชุดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช ★ มีต่อหน้า 13

ส่งจิตแพทย์ ☆ ต่อจากหน้า 1

เข้าตรวจสอบสภาพจิต “ปู้ก-นิษฐา” ในเรือนจำอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ตามคำกล่าวอ้างของคนในครอบครัว ส่วน การตรวจสอบเส้นทางการเงินต้องใช้เวลานานอีกพักใหญ่ ด้านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนระบุ ค.ช. อิมมัญญอยู่ในความดูแลนาน 6 เดือน ตามคำสั่งศาล ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สปก.พม.) สั่งตั้งคอกตรวจสอบ การรับบริจาคเงินช่วยเหลือของกลุ่มต่างๆแล้ว

นับเป็นคดีสะท้อนความรุนแรงในครอบครัว และการแสวงหาประโยชน์จากการทารุณกรรมเด็กที่ รุนแรงอีกคดีหนึ่ง หลังตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.ป. จับกุม น.ส.นิษฐา หรือปู้ก วรกาล อายุ 29 ปี ตามหมายจับในหลายข้อหา หลังประกาศขอรับเงินบริจาค อ้าง ค.ช.อิมมัญญ ลูกชายป่วยด้วยโรคประหลาด ได้เงิน ไปกว่า 15 ล้านบาท ต่อมาแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์-เฉลิมพระเกียรติรับตัวเด็กไปรักษาพบสารเคมีส่วนผสม น้ำยาล้างห้องน้ำในตัวเด็ก ตรวจประวัติพบผู้ต้องหา รายนี้เคยรับ ค.ช.อิมมัญญ อายุ 3 ขวบมาดูแลก่อนป่วย ด้วยอาการเดียวกับกันจนเสียชีวิตเมื่อเดือน ส.ค.62

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อวันที่ 27 พ.ค. พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. เปิดเผยถึงคดีนี้ว่า ขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนคดี ทราบผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเออย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่า น.ส.นิษฐา และ ค.ช.อิมมัญญ เป็นแม่-ลูก โดยสายเลือดกันจริงแต่ไม่มีผลกระทบ ต่อรูปคดีเพราะคดีนี้อยู่ที่ใครกระทำความผิดและใคร ได้รับผลประโยชน์

ด้าน พ.ต.อ.ปัทม์ ขวัญนา ผกก.4 บก.ป. กล่าวว่า การเชิญตัวบุคคลใกล้ชิดภายในครอบครัว ของ น.ส.นิษฐามาสอบปากคำเมื่อวันที่ 26 พ.ค. เป็นการเชิญมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อพิสูจน์ ทราบข้อเท็จจริงในคดี รวมทั้งประเด็นพฤติกรรมการ เลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 คนของ น.ส.นิษฐา และเส้นทาง

การเงิน ทั้งนี้ภายหลังจากสอบปากคำเสร็จไม่ได้มีการ แจ้งข้อหาแต่อย่างใด หลังจากนั้นพนักงานสอบสวน จะนำคำให้การทั้งหมดไปวิเคราะห์อย่างละเอียด

“จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ร่วมกระทำผิดราย อื่นๆ ผู้ต้องหายังคงมีแค่ น.ส.นิษฐาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐาน เพิ่มเติม จากการตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี ทั้ง 5 บัญชีจนมียอดเงินหมุนเวียนกว่า 15 ล้านบาท ในช่วงเวลา 2-3 ปีนั้นพบการโอนเงินเข้ามาแต่ละครั้ง จะมีจำนวนไม่มากจากผู้ใจบุญ โดย น.ส.นิษฐาจะ ทอยถอนเพื่อนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นเรื่อยๆ จนมียอด ถอนออกเป็นจำนวนมาก การจะตรวจสอบให้แน่ชัด ว่าเงินถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้างนั้นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง” พ.ต.อ.ปัทม์กล่าว

มีรายงานว่า ตำรวจชุดสืบสวนคดีได้จัดชุด พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป. ไปสอบปากคำ แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งแพทย์ ผู้รักษาและพยาบาลที่เคยดูแลอาการป่วยของ ค.ช. อิมมัญญและ ค.ช.อิมมัญญ เพื่อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับ อาการป่วยของเด็ก รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆของ น.ส.นิษฐา ขณะที่ไปเฝ้าเยี่ยมเด็กทั้ง 2 คน และ เตรียมประสานขอให้จัดส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านจิตเวชเข้าตรวจสอบสภาพจิตของ น.ส.นิษฐา ภายในเรือนจำเพื่อพิสูจน์ว่ามีปัญหาทางจิตตามที่ พ่อของ น.ส.นิษฐากล่าวอ้างหรือไม่ และหากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจริง ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าอาการป่วยอยู่ในเกณฑ์ใดมี ผลทางคดีหรือไม่

วันเดียวกัน นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดี กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึง เรื่องนี้ว่า เตรียมนัดประชุมทีมสหวิชาชีพในช่วงต้น เดือนมิ.ย. เพื่อหารือถึงแนวทางการเลี้ยงดู ค.ช.อิมมัญญ ที่เป็นลูกของ น.ส.นิษฐา ผู้ก่อเหตุ ซึ่งต้องพิจารณา ถึงครอบครัวเด็กที่ขณะนี้มีความพร้อม ที่จะรับไปเลี้ยงดูหรือไม่ และต้องพิจารณาทางคดี ด้วยว่าทั้งตายายของเด็กมีความเกี่ยวข้องในคดีด้วย หรือไม่แต่ขณะนี้เด็กยังอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพ ของ ดย. เป็นเวลา 6 เดือนตามคำสั่งศาล นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (สปก.พม.) ยังสั่งการเน้นย้ำ ให้ทุกกรมเฝ้าระวังและตรวจสอบการรับบริจาคเงิน ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่อาจส่อไปทางกระทำ การโดยมิชอบแล้ว